

กำหนดการ ขั้นตอน และกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดการ ขั้นตอน และกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประเภทผู้แทนข้าราชการ) - จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภา และการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 	-	- งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> - อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประธานและกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน) 	ห้องประชุมสร้อยจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐	- กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	<p>มหาวิทยาลัย แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประเภทผู้แทนข้าราชการ) ไปยังส่วนราชการ (คณะ สถาบัน สำนัก) พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กรณีรายชื่อตกหล่นหรือมีการแก้ไข ขอให้ส่วนราชการทำบันทึกแจ้งไปที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.)</p> <p>คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์กระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในคณะ</p>	<p>- ติดประกาศทุกคณะ สำนัก สถาบัน บริเวณหน้าห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐</p> <p>- คณะมนุษยศาสตร์ฯ</p>	<p>- กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p> <p>- คณะมนุษยศาสตร์ฯ</p>
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	<p>- วันสุดท้ายของการแจ้งแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ (ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.)</p> <p>- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแจ้งเวียนกรณีรายชื่อตกหล่นหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ</p>	-	<p>กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p>
วันพุธที่ ๘ - วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	<p>กำหนดรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง แต่ละประเภท</p> <p>- ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่คณะ</p> <p>- ประเภทผู้แทนข้าราชการ ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p>	<p>- คณะมนุษยศาสตร์ฯ</p> <p>- งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p>	<p>- คณะมนุษยศาสตร์ฯ</p> <p>- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ</p>

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ ประกาศรายชื่อและประวัติผู้สมัคร ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ - คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ ประกาศรายชื่อและ ประวัติผู้สมัคร ประเภทผู้แทนข้าราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - คณะ สำนัก สถาบัน และ บริเวณหน้าห้อง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน คณาจารย์ประจำคณะ - คณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน ข้าราชการ
วันจันทร์ที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมกันทั้ง ๒ ประเภท	<ul style="list-style-type: none"> - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน คณาจารย์ประจำคณะ - คณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน ข้าราชการ
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๑ น. เป็นต้นไป	<ul style="list-style-type: none"> - ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมกันทั้ง ๒ ประเภท - นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑๓ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน คณาจารย์ประจำคณะ - คณะกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน ข้าราชการ

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งต่อคณบดีเพื่อนำเสนอต่ออธิการบดี	-	- คณบดี
	- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเสนอต่ออธิการบดี		- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประเภทผู้แทนข้าราชการ	ติดประกาศทุกคณะ สำนักสถาบัน และบริเวณหน้าห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี